



ที่ มท ๐๒๑๘ / วว๑๒๘

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๗ มีนาคม ๒๕๕๖

เรื่อง เชิญประชุมสัมมนาถอดบทเรียนให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดมีความพร้อมรับการประเมินตรวจรับรองและมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการบูรณาการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๑ ชุด
๒. กำหนดการ จำนวน ๑ ชุด
๓. แบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้สำรวจปัญหาอุปสรรคและความต้องการรับการสนับสนุน ในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดพบว่า ส่วนราชการต้องการให้สนับสนุนด้านการประสานงาน/ข้อมูลข่าวสาร การลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัด รวมทั้งเอกสาร/คู่มือที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงาน ดังนั้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น กระทรวงมหาดไทยจึงจัดทำโครงการบูรณาการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรส่วนกลางและจังหวัดให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำเครื่องมือในการบริหารจัดการที่เหมาะสมไปใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และผู้แทนจากจังหวัด โดยกำหนดประชุมสัมมนาถอดบทเรียนให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด มีความพร้อมรับการประเมินตรวจรับรองและมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ห้องกรุงธนบอลรูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ จึงขอให้จังหวัดคัดเลือกผู้แทนจากส่วนราชการที่เป็นผู้แทนหลักในการดำเนินการดังกล่าว จังหวัดละ ๓ คน เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และตอบรับการเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ ทั้งนี้ ให้ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากต้นสังกัด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.moi.go.th (ประกาศข่าว/ประชาสัมพันธ์) และ moinet (ข่าวประชาสัมพันธ์)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิบูลย์ สงวนพงศ์)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

โทร/โทรสาร ๐-๒๖๒๒-๐๙๖๐ มท. ๕๐๒๕๒